

MÃ NỘI, Ngày 15 Tháng 11, Năm 2024

THƯ CẢM ƠN CỦA BỆNH NHÂN GHEP THẬN

BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Kính gửi: Ban Giám Đốc Bệnh Viện Bạch Mai
Số: 69/24
ĐẾN Ngày: 22/11/2024
Chuyên:
Số và ký hiệu HS:

Ban GIÁM ĐỐC Bệnh Viện BẠCH MAI
Trưởng khoa thận tiết niệu và lọc máu cũng tập
thể 7 Bác sĩ bệnh viện BẠCH MAI

Tên tôi là: NGUYỄN BÁ NGÂN Sinh năm: 1987

Kính thưa Ban GIÁM ĐỐC cũng tập thể 7 Bác sĩ, tôi là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ nay được ghép thận từ người hiến chết não tại bệnh viện Bạch Mai. Sau ca mổ tôi được các bác sĩ thông báo ca mổ đã thành công tôi vô cùng cảm động và biết ơn. Vậy là sau 4 năm lọc máu với vô vàn khó khăn, vất vả mà vẫn chưa có cơ hội được ghép thận nhưng nhờ sự giúp đỡ tích cực của Bác sĩ HUYỀN A và các chi điều dưỡng của TT thận và lọc máu đã tư vấn, hướng dẫn và làm các thủ tục xét nghiệm cho việc chuẩn bị ghép. Toàn thể hội đồng chuyên môn đã thức trắng đêm để chỉ đạo, phối chuẩn cho các bệnh nhân chuẩn bị ghép, ban chủ nhiệm TT thận đơn đốc chỉ đạo chuyên môn. Nhờ cuộc phẫu thuật này mà tôi như được hồi sinh một lần nữa bởi những bàn tay tài năng, tâm đức của đội ngũ y Bác sĩ. Hơn thế nữa sau ngày mổ tôi còn được ban giám đốc bệnh viện tôi đồng viên thăm hỏi cũng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo của trưởng khoa và phó khoa TT thận và lọc máu tôi được các Bác sĩ NHỮ, HUYỀN A, Dũng, Long... và các anh, chi điều dưỡng Thảo, Thủy... Chăm sóc, điều trị, Chi bảo rất ân cần, chu đáo lòng với chuyên môn, nghiệp vụ vô cùng chuyên nghiệp, khoa học.

Bệnh Viện Bạch Mai xứng đáng là bệnh viện hàng đầu VIỆT NAM Từ trong thâm tâm, tôi xin gửi lời Cảm ƠN Sâu Sắc tới ban GIÁM ĐỐC, toàn bộ ê kíp ghép thận cũng toàn thể đội ngũ y Bác sĩ, điều dưỡng BV Bạch Mai đã hết lòng cho cuộc phẫu thuật của tôi, để tôi được ra viện xuôn sẻ như bây giờ, Tôi cũng xin trân thành Cảm tạ và

biết ơn gia đình bác LÊ TIẾN SÁU đã có nghĩa cử cao đẹp giúp
cho tôi được hồi sinh cuộc sống mới, có sức khỏe để làm việc cống
hiến cho xã hội.

Cuối cùng tôi xin chúc Ban giám đốc cùng toàn thể đội ngũ Y
bác Sĩ BV Bạch Mai có một sức khỏe dồi dào, may mắn trong cuộc
đặc biệt trong công tác, mãi xứng đáng là niềm tin, hy vọng và Sự
hồi sinh của tất cả các bệnh nhân.

Một lần nữa xin Trân Thành Cảm ơn!

Người viết Thư



Nguyễn Bá Ngạn.